















1.3 รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีให้มากขึ้น หรือรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีให้มากขึ้น

## 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบว่า สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านใดบ้าง อาทิ ความสนใจทางการเมือง การไปเลือกตั้ง ไปฟังการหาเสียง ไปช่วยรณรงค์หาเสียง การร่วมกิจกรรมของพรรค การสมัครรับเลือกตั้ง

2.2 ควรทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาสตรีด้านการเมืองในจังหวัดขอนแก่น

2.3 ควรทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เกี่ยวกับการให้ความรู้แก่สตรีด้านการเมืองและการหาเสียงลงสมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนสนับสนุนให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. สจ. ซึ่งเป็นการเมืองระดับท้องถิ่น เป็นการวางพื้นฐานการเมืองเบื้องต้น

### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำที่ทรงคุณค่ายิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้คำแนะนำจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

### เอกสารอ้างอิง

กิตติพัฒน์ นนทบุรีมทะเลกุล. สวัสดิการสังคมเพื่อคนด้อยโอกาส นโยบายว่าด้วยการกีดกัน อยู่ดีมีสุขมีสิทธิ. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็ดดิสันเพรส โปรดักส์ จำกัด; 2550.

เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์. คลังสมองสามสิบสอง

สิงห์คำ. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิติศาสตร์; 2541.

แก้วกาญจน์ บุญฮวด, อนุกุล จุฑะสุวรรณ. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี ในทางการเมืองท้องถิ่น:กรณีศึกษาบ้านลาดวังม่วง หมู่ที่15 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ.การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; 2557.

โกวิทย์ พวงงาม. 2 มติการปกครองท้องถิ่น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์; 2545.

ชาย โปธิลิตา. ศาสตร์และศิลป์ในการวิจัยเชิง

คุณภาพ.กรุงเทพฯ:อัมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง; 2550.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น; 2556.

พรอัมรินทร์ พรหมเกิด.สังคมวิทยาการเมือง.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.

ไพรัช เตชะรินทร์. การมีส่วนร่วมในสังคมเมือง

การปกครองของสตรีไทย. กรุงเทพฯ:2528.

วรรัตน์ รongสนาม. แนวทางการมีส่วนร่วมของสตรี

ในทางการเมืองท้องถิ่น:กรณีศึกษาหมู่บ้านยางเลิงตำบลดอกลำไย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; 2554.

วิไลวัจน์ กฤษณะกฤติ. ร้อยเรียงเรื่องราวจากอดีตสู่

อนาคต.ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2551.





วิมลศิริ ชำนาญเวช. รัฐธรรมนูญกับการส่งเสริม

สถานภาพและบทบาทสตรี. เอกสาร  
ประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องสตรีกับการ  
ร่างรัฐธรรมนูญ. โรงแรมแก่นอินน์ อำเภอ  
เมือง จังหวัดขอนแก่น; 2540.

ศศิพร ลิทธิสัมพันธ์. เงื่อนไขการเข้าสู่บทบาท

ทางการเมืองของสตรีและยอมรับ ส.ส. หญิง  
[วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์];  
2539.

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา.

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและ  
การพัฒนา; 2549.